



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 590/2552

11 กันยายน 2552

**เกษตรกรได้เฮ หลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ คงสาระสำคัญเน้นผลประโยชน์ของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างรากฐานมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมถึงพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอ อีก 8 ฉบับไปพร้อมกัน โดยที่ประชุมลงมติรับหลักการวาระที่ 1 และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 36 คน โดยให้เวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วัน และให้ใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เน้นไปที่การรักษาประโยชน์ของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ องค์ประกอบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งจังหวัดเสนอชื่อมาจังหวัดละหนึ่งคน โดยคัดเลือกจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรในจังหวัด และสมาชิกในส่วนดังกล่าวทำการคัดเลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านต่างๆ จำนวน 16 คน ประกอบกับสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานด้านธุรการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่หลัก อาทิ การเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรละองค์การเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกันความเสี่ยงของผลผลิตทางเกษตรกรรม และการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร รวมถึงเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี

ในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด จำนวน 16 คนและสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์การเกษตรกรในระดับจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม การศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน และที่สำคัญคือต้องเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ อนึ่ง สำหรับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจอนุมัติการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

นอกจากนั้น ร่าง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ ยังได้ระบุถึงความชัดเจนของการจัดทำ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เน้นสาระสำคัญครอบคลุมผลประโยชน์และการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างครบทุกห่วงโซ่ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุ่ม การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน ไปจนถึงการสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะสร้างให้เกษตรกรไทยมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการทำเกษตรอย่าง  
ยั่งยืนอีกด้วย

-----